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วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ าเภอเมืองอ่างทอง  

จังหวัดอ่างทอง 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดอา่งทอง) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศกุร์ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอา่งทอง          
    อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวัดอ่างทอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

                 เยาวชน       อืน่ ๆ ไดแ้ก่ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
           และสื่อมวลชน  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคบั
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
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การด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 

๖. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม 

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร และเส้นทางตามล าน้ า
เจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน ระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  
มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน
ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร พ้ืนที่ทั้งหมด ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๐๕,๒๓๒.๕ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เหมาะแก่การท านาข้าว ท าไร่ และท าสวน มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน ๒ สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา และ 
แม่น้ าน้อย โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

อาณาเขตจังหวัดอ่างทอง 
• ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
• ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางปะหัน อ าเภอมหาราช และอ าเภอบ้านแพรก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก และอ าเภอ 

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
เขตการปกครอง 

 จังหวัดอ่างทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ อ าเภอ ๗๓ ต าบล ๕๑๓ หมู่บ้าน และองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๖๕ แห่ง ประกอบด้วย  
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง  
  - เทศบาล ๒๑ แห่ง  
  - องค์การบริหารส่วนต าบล ๔๓ แห่ง 
 
๗. วิธีการด าเนินการ  

             จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดอ่างทองที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจ ท่ี
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เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดอ่างทอง ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือกฎหมายที่น่าสนใจให้ประชาชน
ได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง เดินทางถึงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง           
 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง และคณะผู้ตรวจราชการ และยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ี
วุฒิสภาได้จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพ่ือรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
จากประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย ทั้งนี้ ได้น าเสนอข้อมูลของจังหวัดอ่างทองพอสังเขป ดังนี้ 
 จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นพ้ืนที่ลุ่มมีลักษณะคล้ายอ่างจึงเรียกว่าอ่างทอง มีแม่น้ า
ส าคัญไหลผ่านจังหวัด ๒ สายด้วยกัน คือ แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าน้อย มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖๐๕,๒๓๒.๕๐ 
ไร ่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่ส าคัญของประเทศ มีพื้นที่ท าการเกษตรประมาณ ๔๓๔,๗๑๘ ไร ่คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๘๒ ของพ้ืนที่ทั้งหมด พืชทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดคือข้าว โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าว ๒๖๖,๑๐๙ ไร่ 
จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตปกครองออกเป็น ๗ อ าเภอ ๗๓ ต าบล ๕๑๓ หมู่บ้าน ประชากร ๒๗๙,๕๕๙ คน  
จ านวนครัวเรือน ๙๙,๙๒๘ ครัวเรือน วิสัยทัศน์ เป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัดอ่างทอง ก าหนดไว้ว่า 
“อ่างทองเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย” ประกอบไปด้วย ๓  
ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ ๑) พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข ๒) แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร
ผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัย ๓) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน ทั้งนี้
จังหวัดอ่างทองมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ๓๑.๕๒ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
ประชากร ๑๒๗,๙๔๐ บาท ถือเป็นอันดับ ๕ ของภาคกลางและเป็นอันดับที่ ๓๐ ของประเทศ 
 ส าหรับการลงพ้ืนที่พบประชาชนของคณะสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ จังหวัดอ่างทองมีข้อมูลที่จะ
น าเสนอ ๔ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ๒) การ
ด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ๓) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ และ ๔) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้น าเสนอต่อไป  
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการ ได้กล่าวแนะน าสมาชิกวุฒิสภา และผู้ตรวจราชการท่ีเดินทางลงพ้ืนที่ 
พบประชาชนในครั้งนี้ ได้แก่ 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
 ๓. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม 
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 ๔. นายกิตติ วะสีนนท์  กรรมการ 
 ๕. นายปัญญา  งานเลิศ  กรรมการ 
 ๖. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ 
 ๗. นายประมาณ  สว่างญาติ  กรรมการ 
 ๘. นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ  กรรมการ 
 ๙. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ 
  ๑๐. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  กรรมการ  

 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๓ หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
ส านักนายกรฐัมนตรี       
๑. นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา   ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี 
      เขตตรวจราชการที่ ๑ 
กระทรวงมหาดไทย 
๒. นายวิสาห์  พูลศิริรตัน ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
      เขตตรวจราชการที่ ๑ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๓. นางสาวอภิญญา ชมภูมาศ    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ

        ความมัน่คงของมนุษย ์เขตตรวจราชการที ่๑ 

 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางได้มีโอกาสลงมาพบปะกับ
ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง และตั้งใจมาให้ก าลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้บริหาร
ส่วนราชการในการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ส าหรับวัตถุประสงค์ของ
โครงการสมาชิกสภาพบประชาชน เป็นโครงการที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสได้ท างาน
ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดในการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาต ิเพื่อให้
การด าเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ สามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏริปู
ประเทศ รวมถึงการลงพื้นที่พบปะส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชนทั้งหลายว่างานที่รับผิดชอบ
หรือด าเนินการอยู่นั้นมีข้อเสนอแนะเพื่อไปสู่เป้าหมายหรือมีข้อขัดข้องประการใด สมาชิกวุฒิสภายินดีเป็น
สื่อกลางท่ีรับฟังข้อเสนอแนะและข้อหารือจากทุกภาคส่วน และภารกิจในการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งวุฒิสภาได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งจากการประชุมสภาก็ดี การประชุมคณะรัฐมนตรีก็ดี มาแจ้งให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวการบริหารราชการจากส่วนกลางหรือภาพรวมทั้งประเทศว่าตอนนี้ประเทศ
เราก าลังจะไปในทิศทางไหน อย่างไร มีความก้าวหน้า มีการพัฒนาในส่วนใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชน 
ซึ่งวุฒิสภาจะได้น าประเด็นเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและพ่ีน้องประชาชนให้ได ้
รับทราบ 
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 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทองที่ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาอย่างอบอุ่นยิ่ง การลงพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองในครั้งนี้เป็น 
ครั้งที่ ๓ แล้ว โดยครั้งที่แล้วได้ลงพ้ืนที่อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีการน าเสนอประเด็นปัญหาของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ๒-๓ ประเด็น และขอน ามารายงานให้ได้รับทราบ ได้แก่ ข้อเสนอของ นายทรงพล  
พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เสนอประเด็น ๑) เรื่องการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่อ าเภอ
แสวงหา อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอสามโก้ เมื่อโครงการชลประทานปล่อยน้ า เกษตรกรที่อยู่ต้นน้ าจะสูบน้ า
เพ่ือท าการเกษตรทันที ท าให้เกษตรกรที่อยู่ปลายน้ าประสบปัญหาน้ าไม่พอใช้ ประเด็นนี้ขอแสดงความชื่นชม
เกษตรกรในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอที่ได้ร่วมกับส่วนราชการเพ่ือท าบันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการน้ าร่วมกัน
ระหว่างโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชัณสูตร ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเกษตรกรผู้ ใช้น้ า ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการน้ าอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้  
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้เสนอแนะไปยังรัฐบาลว่าการบริหารจัดการน้ าควรเน้น
การมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่เพ่ือความยั่งยืน ๒) เรื่องหนี้สินเกษตรกร เห็นว่ารัฐบาลมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ชัดเจนและยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา 
ได้มีการติดตามมาตรการทางด้านการเงินส าหรับให้ผู้กู้เงินจากสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และ
ธนาคารของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง อาทิ 
มาตรการพักช าระหนี้ การขยายระยะเวลาการช าระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ 
นอกจากนี้ วุฒิสภายังมีหน้าที่ในการพจิารณากลั่นกรองกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการผลักดนัให้มกีารแกไ้ข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือขยายบทบาทของ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรรายย่อยได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
๓) เรื่องขอให้รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งได้มีโอกาสประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
เพ่ิมรายได้ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีการติดตามเรื่องนี้แล้วได้รับการชี้แจงจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ารัฐบาลได้มีการจัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้กับ
เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและต้องหยุดการท านามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปลูกพืชใช้น้ าน้อยและการ
เลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้  คณะกรรมาธิการฯ จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงและ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบอย่างต่อเนื่อง  
 ข้อเสนอของนายสุนทร สมาธิมงคล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง น าเสนอ ๒ ประเด็น ๑) อ าเภอ
สามโก้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลายคลองชลประทาน ประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ าท าให้มีมะม่วงยืนต้น
ตายเป็นจ านวนมาก จึงขอเสนอให้ชลประทานได้ส่งน้ าให้ถึงแปลงมะม่วงซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ปลายคลอง และหาก
ชลประทานไม่สามารถส่งน้ าให้ได้ ขอให้มีการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์ส าหรับสูบน้ าบาดาลให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ซึ่งประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนของทุก
จังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลาง เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นงบประมาณ
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่เกษตรกร
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หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นที่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้พลังงานทดแทน และ ๒) เรื่องขอให้บัญญัติมะม่วงเปน็
พืชที่จะได้รับเงินทดแทนเพ่ิมเติมอีกชนิดหนึ่ง  เนื่องจากประเทศไทยมีมะม่วงมีผู้ปลูกมะม่วงได้รับขึ้น
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ประมาณ ๒.๒ ล้านไร่ แต่เมื่อได้รับความเสียหายกับไม่ได้รับเงินชดเชยแต่
อย่างใด ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้ติดตามเรื่องนี้และได้รับการชี้แจงจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ได้มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกษตรกรประสบภัย
ธรรมชาติและไดร้ับความเสียหายสิ้นเชงิ รวมถึงมะม่วงซึ่งเป็นไมผ้ลไวอ้ยู่แล้ว ซึ่งในปี ๒๕๖๔ รัฐบาลได้มกีาร
ปรับเกณฑ์เงินชดเชยไม้ผลที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีเสียหายสิ้นเชิงเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเป็นไร่ละ ๔,๐๔๘ บาท รายละไม่เกิน ๓๐ ไร่ ทั้งนี้ การติดตามประเด็นปัญหาของเกษตรกรเป็นหน้าที่
ส าคัญประการหนึ่งของวุฒิสภาในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
 นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร กรรมการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลในการให้ช่วยเหลือ
ประชาชน ได้แก่ ๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งคณะกรรมการ กยศ. ได้มีมติเห็นชอบให้
ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็น
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ กยศ. และเว็บไซต์ต่าง ๆ 
๒) มาตรการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ต าบล ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ได้เห็นชอบ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG 
and Regional Development)” หรือโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T for BCG" วงเงิน ๓,๕๖๖.๒๘ 
ล้านบาท ด้วยการจ้างงานประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ในพ้ืนที่ จ านวน ๖๘,๓๕๐ คน จึงขอให้แรงงาน
จังหวัดได้ติดตามมติดังกล่าวเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ ๓) โครงการลดดอกเบี้ย โดยธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการลดดอกเบี้ย ๒ โครงการ ได้แก่ การจัดโครงการช าระดี
มีคืน และโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน ปีบัญชี ๒๕๖๕ เพ่ือแบ่งเบาภาระหนี้สิน เสริมสภาพ
คล่องให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอส าหรับหมุนเวียนในครัวเรือน ซึ่งเป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งก าหนดให้ ปี ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้สินภาคครัวเรือน ๔) การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือพิเศษเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพ เป็นการจ่ายเพิ่มจากเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๕ 
ดังนี้ อายุ ๖๐-๖๙ ปี ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ ๖๐๐ บาท ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ๑๐๐ บาท รวมเป็น 
๗๐๐ บาท อายุ ๗๐-๘๙ ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ ๗๐๐ บาท ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ๑๕๐ บาท รวมเป็น 
๘๕๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ ๘๐๐ บาท ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ๒๐๐ บาท  
รวมเป็น ๑,๐๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ 
๒๕๐ บาท รวมเป็น ๑,๒๕๐ บาท ๕) มติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบบรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยใช้งบประมาณจาก 
“กองทุนสุขภาพต าบล” หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กปท.) ส าหรับบุคคลที่มี



๘ 
 

 

ภาวะติดบ้าน ติดเตียง หรือบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ สามารถขอสนับสนุนได้ ๓ ชิ้น
ต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ๖) การแจ้งความออนไลน์ส าหรับคดีทางเทคโนโลยี 
สามารถที่แจ้งความผ่าน Call center ๑๔๔๑ หรือที่ thaipoliceonline.com ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ๗) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
จัดท า "โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม." เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มี
ที่ดินปลอดภาระหนี้ ขอสินเชื่อก่อสร้างบ้านวงเงินต่อรายไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
๑.๙๙ ต่อปี ผ่อนช าระเริ่มต้นเพียง ๒,๙๐๐ บาทต่อเดือน โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ ตั้งแต่วันที่  ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ ๘) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) ตั้งศูนย์ช่วยเหลือต าบล แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) จ านวน ๔,๓๕๕ 
แห่งทั่วประเทศ เพ่ือช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ถือว่าเป็นเรื่องดี ๆ ที่เป็น
มาตรการของรัฐบาลไปสู่ประชาชน 
 นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็น
แผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สิ่งหนึ่งที่ควรมองไปอีก ๑๕ ปี
ข้างหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอีก ๑๕ ปีที่เหลือ เห็นว่าเรื่องความมั่นคง เรื่องการแข่งขัน เรื่องการสร้างคน 
เรื่องโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ควรน าเสนอให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์
ชาติทั้ง ๖ ด้าน และเห็นว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ต้องบริหารประเทศตามแนวทางนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทหรือแผนปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน 
ต้องด าเนินการไปด้วยกันทั้งหมด รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัด และที่ส าคัญควรมีแผนพัฒนาต าบลที่มาจาก
ประชาชนที่อยู่ในต าบลนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างเรื่องการปฏิรูประบบ
การคุ้มครองผู้บริโภคว่า ต่อจากนี้ อบต.จะมีบทบาทมากในการดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค จะเป็นที่รับ
แจ้งกรณีมีปัญหา เพราะฉะนั้น ประชาชนถ้าไปเจอสินค้าที่มีปัญหาสามารถไปแจ้งที่ อบต. ได้ นอกจากนี้  
ยังมีสภาองค์กรของผู้บริโภคที่อยู่ส่วนกลาง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีส่วนช่วยเสริมท าให้
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมีพลังมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ
วุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

 นายปัญญา งานเลิศ กรรมการ  กล่าวถึงการลงพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ว่าเป็นการท าหน้าที่
ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้มีโอกาสน าคณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง
มาจัดกิจกรรมสมาชิกสภาพบประชาชน โดยจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่มาแล้ว จ านวน ๓ ครัง้ 
ครั้งแรก ได้ลงไปที่อ าเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชนมีข้อเสนอแนะหลายเรื่อง และเรื่อง
ส าคัญที่มีการเสนอในครั้งนั้นและวันนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าคือเรื่องการสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง 
ครั้งที่สอง ลงพ้ืนที่อ าเภอสามโก้ และครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม ได้ลงพ้ืนที่ ด้ วยแนวทางในการลงพ้ืนที่ของ
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คณะกรรมการโครงการฯ ได้มีการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอยู่หลายประเด็น เช่น การ
จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามแนวทางของ คทช. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ซึ่งโครงการนี้มีการการด าเนินการไปแล้ว ๕๑  จังหวัด แต่ยังมีอีก ๒๕ จังหวัดซึ่งรวมถึงจังหวัด
อ่างทองที่ยังไม่ได้ด าเนินการ แต่อยู่ในเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยที่จะด าเนินการต่อไป เพราะการจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่เป็นเรื่องที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด ที่ดินไม่ติดถนนมาปรับแปลงที่ดนิใหม่
ให้สวยงาม มีถนน มีระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมีโครงการที่ประสบความส าเรจ็ในหลายจังหวดั นอกจากนี้ การ
ลงพ้ืนที่ในวันนี้ คณะกรรมการฯ มาติดตามเรื่องการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) ภายใต้การน าของผู้ ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะได้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง และการ
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดอ่างทองอีกด้วย  
 พลตรี สุทัศน์ อยู่นาน นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง  เสนอเรื่องที่สืบเนื่อง
จากการลงพ้ืนที่ที่อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง โดยเพ่ิงจะทราบความจริงว่าแม่น้ า
น้อยที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพราะฉะนั้นน้ าจะท่วมหรือน้ าจะน้อยขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่
เขื่อน จึงขอเสนอให้จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี ตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพ่ือประสานกับ
เจ้าหน้าที่เขื่อนเจ้าพระยาในการบริหารจัดการน้ า และให้ชลประทานประเมินว่าในแต่ละปีจังหวัดไหนใช้น้ า
เท่าไหร่  
 พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม  กล่าวว่า เรื่องน้ าเป็นเรื่องที่ต้องมีการ
ผลักดัน ขณะนี้มีคณะกรรมการลุ่มน้ าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ดังนั้น จึงขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ต่อไปนี้การจะ
ด าเนินการเรื่องใดต้องเป็นลุ่มน้ า ลุ่มน้ าคือแม่น้ าที่ผ่านจังหวัดต่าง ๆ จะต้องท างานบูรณาการร่วมกัน ไม่ใช่
จากจังหวัดหนึ่งผลักไปให้อีกจังหวัดหนึ่ง ไม่ว่าจะน้ าท่วมหรือน้ าแล้ง ต้องบริหารลุ่มน้ าร่วมกัน ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวจะขอรับไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ าตามที่เสนอ 

 จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 ๑. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 
 นายจิรพงค์ ใจคะจัด พลังงานจังหวัดอ่างทอง รายงานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยพลังงานจังหวัดอ่างทองได้งบประมาณจาก ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มงานส่งเสริมการอนรุกัษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 
วงเงิน ๑,๙๐๐ ล้านบาท (กรอบวงเงินจังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท) ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๕ โดยส านักงานพลังงานจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ รวบรวมใบสมัครเพื่อขอรับเงินสนับสนนุและ
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เอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานที่ให้การสนับสนุน
เงินกองทุน แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
  (๑) สถานีพลังงานชุมชน สามารถขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีเดี่ยว หรือหลายเทคโนโลยี
ที่ประกอบกันโดยมีรูปแบบของการร่วมจ่าย (Co-Pay) ประกอบด้วย ๖ เทคโนโลยี ได้แก่ ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส าหรับระบบห้องเย็น  
  (๒) ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับบ่อบาดาล ขนาดแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 
๒.๕ กิโลวัตต์ ถังพักน้ าขนาดบรรจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร 
  (๓) ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับแหล่งน้ าผิวดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ 
  (๔) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พ้ืนที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มี ไฟฟ้า (Off Grid) 
ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือชุมชนพ่ึงพาตนเอง (Mini/Micro Grid) และระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือบ้านพักอาศัย 
(Solar home) 
 ส าหรับจังหวัดอ่างทองได้ด าเนินการในการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามขั้นตอน โดยคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ 
วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๔,๔๗๒,๘๐๐ บาท ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุน จ านวนเงิน 

๑ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที ่ อบต.หัวไผ ่ อ.เมืองฯ  ๖๖,๐๐๐ 
๒ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่  ทต.ม่วงคัน  อ.โพธิ์ทอง  ๑๗,๐๐๖,๐๐๐ 
๓ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่  ทต.ร ามะสัก  อ.โพธิ์ทอง  ๔,๖๒๐,๐๐๐ 
๔ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่  อบต.คลองวัว  อ.เมืองฯ  ๖๖๐,๐๐๐ 
๕ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่  อบต.ตลาดใหม่  อ.วิเศษชัยชาญ  ๔๔๐,๐๐๐ 

๖ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ 
(แบบรถเข็น) อบต.เอกราช  อ.ป่าโมก  ๒๒,๐๐๐ 

๗ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ 
(แบบลากจูง) อบต.เอกราช  อ.ป่าโมก  ๒๒๐,๐๐๐ 

๘ โครงการระบบอบแห้งพลังงานอาทิตย์  ทต.ทางพระ  อ.โพธิ์ทอง  ๒๑,๘๐๐ 

๙ โครงการติดตั้งระบบสบูน้ าพลงังานแสงอาทิตย ์
เพื่อการเกษตร ทต.สามโก ้ อ.สามโก้  ๒๒,๐๐๐ 

๑๐ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับ 
แหล่งน้ าผวิดิน ทต.ท่าชา้ง  อ.วิเศษชัยชาญ  ๑,๑๗๕,๐๐๐ 

๑๑ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่  อบต.ยี่ล้น  อ.วิเศษชัยชาญ  ๒๒๐,๐๐๐ 
รวมจ านวน ๒๔,๔๗๒,๘๐๐ 
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 ๒. โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชนการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
  (๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผน/กิจกรรมด้านพลังงานใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมทั้งผลักดันเพ่ือบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๔ แห่ง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานสนับสนุนงบประมาณส าหรับส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมด้านพลังงาน ภายใต้งบอุดหนุน โครงการ
เพ่ิมสมรรถนะฯ ในกรอบวงเงิน จังหวัดละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  (๒) งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๒๙,๗๖๐ บาท สนับสนุนเทคโนโลยี 
ส าหรับ อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดีที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง และองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมืองอ่างทอง ได้รับ
สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานแห่งละ ๑๑๔,๘๘๐ บาท โดยส านักงานพลังงานจังหวัดอ่างทองได้ด าเนินการ 
ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมอบรมการใช้งานเทคโนโลยีและการดูแลบ ารุงรักษา เรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา คือ หน่วยงานหรือกลุ่มผู้สนใจที่มีความต้องการ
ขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน เช่น เอกสารใบอนุญาตการใช้น้ าบาดาล เอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม เป็นต้น
การยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีมีระยะเวลาจ ากัด ท าให้บางหน่วยงานหรือกลุ่ม
ผู้สนใจ ด าเนินการจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และขั้นตอนการพิจารณา
โครงการของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ล่าช้า เนื่องจากการที่ต้องตรวจเอกสารโครงการ  
ทั้ง ๗๖ จังหวัด ส่วนแนวทางแก้ไข ส านักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง ด าเนินการชี้แจงแนวทางในการขอรบั
การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อให้หน่วยงานหรือกลุ่มที่มีความสนใจ เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย
และจัดเตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนด พร้อมทั้งลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจก่อนระยะเวลาการเปิดรับสมัครขอโครงการ และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีพลังงาน 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า โครงการนี้ส่งผลดีกับประชาชน
โดยตรง เพราะว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ  
ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคที่พลังงานจังหวัดอ่างทองได้เสนอแนะมานั้น จะได้น าไปหารือกับส่วนกลางว่าจะท า
อย่างไรให้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่ต้องน าโครงการทั้ง ๗๖ จังหวัดมาพิจารณารวมกันที่
ส่วนกลาง เพราะว่าใช้เวลามากกว่าจะพิจารณาโครงการทั้งหมด อาจเสนอให้มอบอ านาจผู้ว่าราชการจงัหวดั
และกรรมการจังหวัดเป็นผู้ พิจารณา และอาจจะเพ่ิมผู้แทนจากภาคประชาชนให้เข้าไปร่วมด้วยเพ่ือ
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ตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของโครงการ จะท าให้การพิจารณาโครงการนี้เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และทันกับความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น  
 นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับโครงการโซลาร์ภาคประชาชนของการไฟฟ้า 
นครหลวง (MEA) ซึ่งเป็นลักษณะให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพ่ือใช้ภายในอาคาร และขายส่วนที่เหลือให้ MEA ในราคารับซื้อ 
๒.๒๐ บาทต่อหน่วย ไม่ทราบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการนี้หรือไม่ ถ้ายังไม่มี แล้วจะมีโอกาสท าได้
หรือไม่ เพราะเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระด้านการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านได้ 
 นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมการ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นโครงการที่ดี
โดยเฉพาะชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ แต่ยังมีองค์การบริหารส่วนต าบลอีกจ านวน
มากซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชนบทท าให้ขาดโอกาสค่อนข้างมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
พลังงานจังหวัดมีจ านวนน้อย ไม่มีพลังงานอ าเภอ ท าให้ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควร หากเป็นไปได้
ควรมีพลังงานอ าเภอเช่นเดียวกับเกษตรอ าเภอ พัฒนาชุมชนอ าเภอ และเรื่องนี้ควรให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็น 
แม่งานเพื่อให้ก ากับดูแลให้ อบต. ทุกแห่งรับเป็นต้นเรื่องเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเข้าไปและ 
เห็นด้วยที่จะเสนอให้จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการได้เอง เพราะว่าจะช่วยลดทอนขั้นตอนลงไปได้ 

 ๒) การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 
 นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  
เป็นประธาน ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระจังหวัดที่จะท าให้ประชาชนจังหวัดอ่างทองอยู่ดีมีสุข และด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ า ขจัดความยากจน ส าหรับผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
เนื่องจากความยากจนเป็นปัญหาที่เป็นพลวัตและความยากจนไม่ได้เป็นที่มิติของรายได้เพียงอยา่งเดียว ต้อง
มองในหลายมิติด้วยกันทั้งในเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และมิติ
อื่น ๆ ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนการท างานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนได้แต่งตั้งศูนย์อ านวยการ
ระดับอ าเภอครบทุกอ าเภอ และมีทีมปฏิบัติการต าบลเพื่อลงไปขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่จ านวน ๗๙ ทีม และ
มีทีมพ่ีเลี้ยง ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ภาคราชการ ภาคการศึกษาที่ลงไปขับเคลื่อนงานและพบปะกับ
ครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน ๑๒๕ ทีม นอกจากนี้ ในระดับจังหวัดได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือออกแบบ
การท างานและวางแผนการท างานร่วมกัน รวมถึงคณะท างาน ๕ มิติ ซึ่งคณะอนุกรรมการนี้จะประกอบดว้ย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบตามมิติต่าง ๆ เพ่ือลงไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ส าหรับ
การแก้ไขปัญหามีเป้าหมายในการด าเนินงานอยู่ ๒,๙๓๘ ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ 
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP Logbook ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒,๔๙๗ ครัวเรือน ซึ่งผู้ที่ตกเกณฑ์ 
ส่วนนี้จะเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์จากข้อมูล จปฐ. ๑๗ ตัวชี้วัด และเป็นผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรฐัร่วมดว้ย 
ส่วนที่เหลือ คือ ครัวเรือนที่ตกหล่นหลังจากที่ทีมต าบลลงพ้ืนที่ไปบันทึกข้อมูล จ านวน ๔๔๑ ครัวเรือน  
ซึ่งในเป้าหมาย ๒,๙๓๘ ครัวเรือน แบ่งเป็นมิติด้านสุขภาพ ๔๓๘ ครัวเรือน มิติความเป็นอยู่ ๓๒๑ ครัวเรือน 
มิติการศึกษา ๙๑ ครัวเรือน มิติรายได้ ๒,๓๙๖ ครัวเรือน ส่วนการเข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่มีผู้ตกเกณฑ์ และ
มิติอื่น ๆ ๑๔ ครัวเรือน จากการลงพ้ืนที่ของทีมที่เลี้ยง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๕ ได้วิเคราะห์
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สภาพปัญหาของครัวเรือนพบว่ามีครัวเรือนที่พัฒนาได้อยู่ ๑,๘๐๗ ครัวเรือน และเป็นครัวเรือนที่สงเคราะห์ 
๑,๔๒๙ ครัวเรือน ในการให้ความช่วยเหลือเริ่มด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม-๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้การน าของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ส าหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้ด าเนินการที่ขับเคลื่อนเป้าหมาย
ทั้ง ๗ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอ่างทอง ๒๔๔ ครัวเรือน อ าเภอไชโย ๓๐๗ ครัวเรือน อ าเภอป่าโมก 
๔๗ ครัวเรือน อ าเภอโพธิ์ทอง ๗๒๙ ครัวเรือน อ าเภอวิเศษชัยชาญ ๗๐๘ ครัวเรือน อ าเภอแสวงหา ๗๖๕ 
ครัวเรือน และอ าเภอสามโก้ ๑๓๘ ครัวเรือน โดยสรุปผลการให้ความช่วยเหลือการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วยวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอ่างทอง  มีดังนี้ 
 ๑. มิติสุขภาพ มีครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน ๔๓๘ ครัวเรือน ได้รับการเยี่ยมเยียนและจัดท าแผน 
ครัวเรือนแล้วทุกครัวเรือน และได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาแล้ว เช่น กิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกายและให้ค าแนะน าในการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ๑๗๓ ครัวเรือน กิจกรรมดูแลสุขภาพ
เด็กเล็ก ๒ ครัวเรือน 
 ๒. มิติความเป็นอยู่ มีครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน ๓๒๑ ครัวเรือน ได้รับการเยี่ยมเยียนและจัดท า
แผนครัวเรือนแล้วทุกครัวเรือน และได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาแล้ว อาทิ กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและส่งเสริมการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ๓๑ ครัวเรือน กิจกรรมสร้างบ้าน ๑๑ 
ครัวเรือน กิจกรรมซ่อมบ้าน ๒๐ ครัวเรือน กิจกรรมการมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ๑๒ ครัวเรือน และ
กิจกรรมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ๑ ครัวเรือน 
 ๓. มิติการศึกษา มีครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน ๙๑ ครัวเรือน ได้รับการเยี่ยมเยียนและจัดท าแผน 
ครัวเรือนแล้วทุกครัวเรือน และได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาแล้ว จ านวน ๙ ครัวเรือน 
 ๔. มิติรายได้ มีครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน ๒,๓๙๖ ครัวเรือน ได้รับการเยี่ยมเยียนและจัดท าแผน 
ครัวเรือนแล้วทุกครัวเรือน และได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาแล้ว เช่น กิจกรรมฝึกอาชีพและมอบ
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ ๑๒๗ ครัวเรือน กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร หรือส่งเสริมการด าเนินชวีติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓๑ ครัวเรือน กิจกรรมการมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ๖๒๗ 
ครัวเรือน  
 ๕. มิติอื่น ๆ มีครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน ๑๔ ครัวเรือน ได้รับการเยี่ยมเยียนและจัดท าแผนครัวเรือน
แล้ว ทุกครัวเรือนและได้รับความตามสภาพปัญหาแล้ว ได้แก่ กิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
ตระหนักถึงพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี ๑ ครัวเรือน กิจกรรมครัวเรือนสีขาว (ครัวเรือนปลอดยาเสพติด)
ส่งเสริมการลด ละ เลิก อบายมุข ๔ ครัวเรือน และกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๙ ครัวเรือน 
 นายสมพงษ์ คงแช่มดี ผู้แทนภาคประชาสังคม เสนอแนะเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเตียงคนไข้ไม่มีส ารอง เนื่องจากในต าบลมีผู้สูงอายุและผู้พิการที่ติดเตียงจ านวนมากท าให้มีการยืม
เตียงจาก รพ.สต. ดังนั้น ต้องหาเตียงส ารองเพิ่ม อย่างน้อย ๓ เตียง หากว่ามีคนไข้ผู้สูงอายุติดเตียงยืมเตียง
จะได้มีเตียงส ารองไว้ใช้งาน 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า จากการรับฟังรายงาน เห็นว่าจังหวดั
ทราบข้อมูลว่าในพื้นที่แต่ละอ าเภอมีครัวเรือนยากจนกี่ครัวเรือน อยู่ในพ้ืนที่ไหน และบกพร่องในมิติด้านใด 
มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อความแก้ปัญหาไปแล้วเกือบครบถ้วน ทั้งนี้ ขอให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อ่างทองได้สรุปข้อมลูเพิ่มเตมิอีกว่า ครัวเรือนท่ีด าเนนิการไปแล้วทั้งหมดทุกอ าเภอ สามารถขีดครัวเรือนไหน
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ออกไปจากบัญชีได้บ้างแล้ว สามารถปรับลดไปได้เท่าไหร่ เช่น ครัวเรือนที่มีการด าเนินการไปแล้ว ๒,๐๐๐ 
ครัวเรือน ตอนนี้ได้แก้ไขเรื่องความยากจน เรื่องสุขภาพ เรื่องที่อยู่อาศัย ด าเนินการส าเร็จไปแล้วจ านวน
เท่าไหร่ เป็นต้น และด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า แต่ขอเสนอให้การ
แก้ปัญหาความยากจนแบบค้ าคอต่อย จัดการเป็นรายครัวเรือนไปจนเกิดเป็นผลส าเร็จพ้นจากความยากจน 
แล้วปีหน้าให้ขีดครัวเรือนนี้ออกจากบัญชีไป  
 นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ ได้ตั้งประเด็นเป็นข้อเสนอแนะ ๓ ประเด็น คือ ๑) การบรูณาการ
ระหว่างหน่วยงานนั้นเป็นการบูรณาการระหว่าง พช. และ พม. หรือมีหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่ และมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพราะว่าสภาองค์กรชุมชนต าบลเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จริงและมีความรู้ความ
เข้าใจในบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ๒) เรื่องตัวชี้วัด แต่ละหน่วยงานมีค าจ ากัดความของตัวชี้วัดเดียวกัน
หรือไม่ เพราะถ้าอยู่ในฐานเดียวกันกจ็ะสามารถบูรณาการไปด้วยกันได้ และ ๓) ฐานข้อมูลจากตัวชี้วัด ต้อง
ช่วยกันสร้างฐานข้อมูลจากนักจัดการข้อมูลชุมชน ไม่ใช่มาจากส่วนราชการเพียงอย่างเดียว ต้องมาจาก
ประชาชนด้วย เพราะถ้ามีพิจารณาจากฐานข้อมูลจากประชาชนตามความเป็นจริงและเอาตัวชี้วัดลงไปวัด 
จะท าให้เห็นว่าในระดับต าบลมีครัวเรือนไหนบ้างที่ตกเกณฑ์หรือผ่านเกณฑ์ ก็จะท าให้แนวทางการพัฒนา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จะรับข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาไปปรับการด าเนินการ เพราะว่าสามารถใช้เป็น checklist บอกให้รู้ว่าการด าเนินการอยู่และได้มาก
น้อยเพียงใด 
 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง  รายงานข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยบูรณาการ
ร่วมกับศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดอ่างทอง ครัวเรือนเปราะบางคือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่
ต้องการการช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง  
มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย จ าเป็นต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเร่งด่วน จริงจัง และต่อเนื่อง โดย พมจ.
อ่างทองได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วทั้งหมด ๖,๔๖๐ ครัวเรือน ในมิติสุขภาพ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบอุปกรณ์และประสานจัดหาวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางจ านวน 
๓,๑๕๗ ครัวเรือน มิติความเป็นอยู่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะซ่อมแซม
สร้างบ้านให้มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมกับสุขภาพกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งจัดหาแสงสว่างโดยการติ ดตั้ง 
โซลาร์เซลล์ให้กับกลุ่มเปราะบาง ให้มีความสะดวกต่อการด ารงชีวิต จ านวน ๑,๗๕๕ ราย มิติการศึกษา 
สนับสนุนทุนการศึกษา จ านวน ๖๕๒ ราย มิติรายได้ ให้การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุจาก
กองทุนผู้สูงอายุ จ านวน ๑๒๓ ราย เงินทุนประกอบอาชีพคนพิการและครอบครัวคนพิการจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน ๓๗ ราย และยังช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับผู้ที่ถูกเลิกจ้างว่างงานจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จ านวน ๕๖๗ ราย และมิติการเข้าถึงสวัสดกิาร
ภาครัฐ ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๕๐ ครัวเรือน ทั้งนี้  
จากความส าเร็จที่ผ่านมาเกิดจากพลังบวรซึ่งเป็นเครือข่ายส าคัญในระดับพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน วัด และโรงเรียนในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล ครอบคลุมทุกต าบล จ านวน ๙๓ ศูนย์ 
เป็นภาคราชการ ๖๙ ศูนย์ ภาคประชาชน ๒๔ ศูนย์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(one stop service) ในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยการท างานได้น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางใน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามก าลังความสามารถ เช่น การจัด
กิจกรรมโครงการเปลี่ยนโถส้วมใหม่เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี กิจกรรมมอบไม้มูลค่า ๕ แสนบาทให้แก่
เทศบาลต าบลทางพระและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านอิฐ เพ่ือน าไปสร้างบ้ านให้แก่กลุ่มเปราะบาง  
การมอบรถวีลแชร์ให้คนพิการในจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น โดยข้อมูลการช่วยเหลือข้างต้นได้บันทึกในสมุดพก
ครอบครัวซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์และวางแผนการช่วยเหลือได้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ 
ระยะยาว และบันทึกข้อมูลลงสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
การช่วยเหลือดังกล่าว 

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เรื่องการแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าตามนโยบายรัฐบาลเป็นเรื่องยาก เพราะว่าปัญหาของคนยากจนได้ฝังรากลึก
มาอย่างยาวนาน ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดอ่างทองได้เริ่มด าเนินการตามนโยบายเฉพาะไปแล้ว ซึ่งจะทราบ
ผลแน่ชัดในทุกสิ้นปีงบประมาณ ส่วนของการด าเนินการได้ลงไปท างานจริง ๆ ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง 
จะลงท าเป็นทีม เพราะว่าถ้าลงไปเพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ ต้องลงเป็นทีมบูรณาการ
ไปช่วยทุกด้าน สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือทัศนคติของครัวเรือนที่ทีมลงไปช่วยเหลือจะต้องหมั่นเข้าไป 
ติดตามและให้ก าลังใจอย่างต่อเนือ่ง ทั้งนี้ ได้ด าเนินการน าร่องในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ทอง โดยมอบหมายทีมงาน
ทั้งในส่วนของท้องถิน่และส่วนราชการจับคูก่ันลงไปเยี่ยมเยียนทุกเดอืน ทั้งนี้ ในภาพรวมของจังหวัดอ่างทอง 
เรื่องความยากจนที่เกี่ยวข้องกับมิติรายได้ จะมีประเด็นของผู้สูงอายุซึ่งอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็นจ านวนมาก 
เกณฑ์ตัวชี้วัดจะเป็นเรื่องจ านวนรายได้กับการมีงานท า แต่ผู้สูงอายุบางส่วนยังมีครอบครัวดูแลแต่ยัง 
ตกเกณฑ์อยู่พอสมควร ซึ่งจะต้องมีการปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องว่าเป็นคนยากจนจริงหรือไม่ ซึ่งฐานข้อมูล
เหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับฐานข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริงต่อไป 

พลตรี สุทัศน์ อยู่นาน นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ยาเสพติดเป็น
ปัญหาส าคัญของบ้านเมืองเรา จะเห็นข่าวว่าลูกติดยาเสพติดแล้วท าร้ายคนในครอบครัว สร้างปัญหาสังคม
อย่างมาก จึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปดูแลและแก้ไขปัญหานี้ด้วย 

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของมูลนิธิปอเต็กตึ้งท่ีร่วมกับ
กรมการพัฒนาชุมชน มอบอุปกรณ์การเกษตรให้แก่เกษตรกรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโครงการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลิตตกต่ า และน าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด และจากการรับฟังข้อมูลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
เกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนโถส้วมให้กับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ดีมาก และเห็นว่าในแต่ละจังหวัดยังมีโครงการดี ๆ 
อีกจ านวนมาก จึงขอให้มีการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดใกล้เคียงได้ 
และฝากเรื่องศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม ซึ่งจะเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) 
ตอนนี้คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ก าลังพิจารณาศึกษาเรื่องศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่ง
ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นระบบบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และมารวมศูนย์ที่
อ าเภอ ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และอีกเรื่องหนึ่งที่มีความคืบหน้า คือ ร่าง
พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาประมาณวันที่ 
๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อไปนี้ส่วนราชการจะด าเนินการขออนุมัติ ขออนุญาต ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ให้กับประชาชนได้ทั้งหมด และจะเป็นกฎหมายกลางให้ทุกกระทรวงจะต้องปฏิบัติเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 

๓) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดอ่างทอง 
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดอ่างทองในปัจจุบนั จะเจอสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่ ๒ ประการ คือ ๑) การยตุิ 
CI หรือศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากว่า สปสช. ไม่อนุมัติให้ด าเนินการต่อ ท าให้การ
ด าเนินการป้องกันโรคยากล าบากมากขึ้น ๒) ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่เสนอเป็นสถิติในแต่ละวันไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง จะมีการรายงานเฉพาะที่เกี่ยวกับ RT-PCR ยังไม่รวมตัวเลขจาก ATK ซึ่งจะส่งผลท าให้มีการ
ด าเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อ่างทองรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดให้ได้รับทราบต่อไป 

นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้สรุปสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-๑๙ ของจังหวัดอ่างทองว่า จากการรายงานผลการพบผู้ติดเชื้อจะเห็นว่ามียอดลดลง  
แต่ขณะนี้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นไดอ้ีก ส าหรับตัวเลขผู้ปว่ย ๗ วันย้อนหลัง (๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)  
RT-PCR จ านวน ๑๖๒ คน เฉลี่ยวันละ ๒๓ ราย ATK สะสมจ านวน ๖๓๕ ราย เฉลี่ยวันละ ๙๑ ราย เสียชวีิต
สะสมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จ านวน ๙๒ ราย และยอดผู้ป่วยสะสมทุกระลอกอยู่ที่ ๒๗,๘๒๑ ราย คิดเป็น 
๑๐% ของประชากรทั้งจังหวัด ปัจจัยความส าเร็จในการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมาที่ท าให้จังหวดั
อ่างทองควบคุมสถานการณ์ได้ดี คือ การจัดตั้ง CI หรือศูนย์พักคอยเพ่ือรองรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคได้
ทันทีและให้นอนที่ศูนย์พักคอยซึ่งมีกระจายทุกอ าเภอและมีโรงพยาบาลสนามที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก
ส่วนหนึ่ง ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดแยกรายอ าเภอจะพบว่าพ้ืนที่ที่เป็นประชากรหนาแน่น เช่น 
อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอโพธิ์ทอง ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ส าหรับข้อมูลการ  
ฉีดวัคซีนของจังหวัดอ่างทองมีผลการด าเนินงานค่อนข้างดี โดยภาพรวม เข็มที่ ๑ ด าเนินการฉีดไปได้ถึง 
๙๐.๔๘% เข็มที่ ๒ ฉีดไปได้ ๘๕.๖๗% ท าให้จังหวัดอ่างทองได้รับรางวัลจากส่วนกลางเป็นหนึ่งในแปด
จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนได้มากที่สุด ส่วนที่เข็ม ๓ ปัจจุบันยังอยู่ที่ ๔๙.๗๒% ในส่วนของการฉีดวัคซีนในเด็ก
อายุ ๑๒-๑๗ ปี เข็มที่ ๑ ฉีดไปแล้ว ๙๒.๖๓%  เข็มที่ ๒ ฉีดไปแล้ว ๘๙.๐๕% ส่วนกลุ่มเด็กเล็ก ๕-๑๑ ปี 
เข็มที่ ๑ ฉีดไปแล้ว ๖๑.๐๖%  เข็มที่ ๒ ฉีดไปเพียง ๔๒.๒๖% ทั้งนี้ ยอดที่ลดลงส่วนหนึ่งเพราะพ่อแม่ 
ไม่ยินยอมเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ซึ่งจะต้องชี้แจงท าความเข้าใจกันต่อไป 
และยังมีผู้สูงอายุที่ยังฉีดเข็มที่ ๓ ได้เพียง ๕๔.๙๐% ซึ่งการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นพบว่าญาติไม่ให้ฉีดหรือ
ได้รับข้อมูลในการฉีดวัคซีนไม่ถูกต้อง ไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการฉีดวัคซีนเนื่องจากเห็นว่ามีการผ่อนคลาย
มาตรการต่าง ๆ แล้ว รวมถึงหน่วยบริการออกให้บริการเชิงรุกน้อยลง ทั้งนี้ จะต้องขอความร่วมมือจากฝ่าย
ปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชนในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสารในการฉดีวคัซนี
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว หรือเคาะประตูบ้านเพ่ือรวบรวมความต้องการฉีดวัคซีนของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนและแจ้งความประสงค์มายังโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. เพ่ือด าเนินการให้บริการฉีด
วัคซีนต่อไป 
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นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะเริ่ม
คลี่คลายและต่อไปจะประกาศให้เป็นโรคประจ าถิ่น แต่ก็ต้องเฝ้าระวังไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้างกันต่อไป 
วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อจะดีที่สุด 

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ว่ามีข้อมูลว่าองค์การ
เภสัชกรรม (GPO) ไม่สามารถสนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ทราบว่าที่จังหวัดอ่างทองมีปัญหา
ขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียร์หรือไม่ และเรื่องการใช้สมุนไพร เช่น ยาฟ้าทะลายโจร เป็นต้น จังหวัดอ่างทองมี
ข้อจ ากัดหรือข้อห้ามใช้ยานี้หรือไม่ เพราะที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงพยาบาลเอกชนเกือบครึ่งหนึ่งไม่ยินยอม
ให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษา 

นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงว่า การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์
ปัจจุบันจะใช้กับกลุ่มเด็กเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากกลุ่มเด็กได้รับการฉีดวัคซีนน้อยและพบว่ามีเด็กติดเชื้อ
ค่อนข้างมาก ท าให้มีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์กบัเดก็ ส่วนยาโมลนูพิราเวยีร์จะให้กบัผู้ใหญ ่จึงเป็นลักษณะการ
จัดยาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยเท่านั้น เพราะว่าเด็กใช้ยายาโมลนูพิราเวียร์ไม่ได้ ส่วนเรื่องการใช้ยาฟ้า
ทะลายโจร ประเทศไทยมีงานวจิัยที่มีเคสใช้ฟ้าทะลายโจรจ านวนมาก ซึ่งจังหวัดอ่างทองเองมีเคสงานวจิัยสงู
ถึง ๓๗๐ เคส และมีงานวิจัยต่างประเทศทั้งที่ใช้ยาและไม่ใช้ยาเปรียบเทียบกัน ผลเบื้องต้นพบว่าการได้รับ
ยาฟ้าทะลายโจรมีการแบ่งตัวของเชื้อได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาอย่างชัดเจน ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ่างทองไม่มีข้อห้ามและสนับสนุนให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้  

๔) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง 
 นายจตุพล เทพมังกร รองผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑๒ และนายณัฐพร เนียมกลิ่น
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง น าเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง สรุปได้ดังนี้
 จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ปัจจุบันตัวเมืองของจังหวัดอ่างทองมีความ
เจริญเติบโตของเมืองมาก ส่งผลให้การจราจรภายในเมืองติดขัดเนื่องจากโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหลาย
เส้นทางวิ่งผ่านประตเูมือง ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๓๐๙ สายพระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-
สิงห์บุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ และทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ 
สายสุพรรณบุรี-อ่างทอง-สระบุรี และยังสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข ๓๒ สายบางปะอิน-
นครสวรรค์ เพ่ือเดินทางสู่ภาคเหนือและกรุงเทพมหานครได้ ดังนั้น เพ่ือให้กระจายการจราจรไม่ให้ผ่านตัว
เมืองอ่างทอง กรมทางหลวงจึงมีโครงการทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง โดยจะก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ต่อจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๕ ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒ ด้านทิศเหนือของจังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือให้การจราจรที่มาจากสุพรรณบุรีสามารถเชื่อมสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒ เพ่ือไปสู่ภาคเหนือ 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสระบุรไีดโ้ดยไมต่้องผ่านตวัเมืองอ่างทองทั้งนี ้จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ
พบว่า มีแหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีในระยะ ๑ กิโลเมตรโดยแบ่งเป็นแหล่งโบราณสถาน จ านวน ๕ 
แห่ง และแหล่งโบราณคดี จ านวน ๔ แห่ง ท าให้โครงการเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินการก่อสร้างโครงการ กรมทางหลวงจึงได้
ว่าจ้างบริษัท ธรรมชาติคอนซัลแตนท์ จ ากัด และบริษัท เทสโก้ จ ากัด ให้ด าเนินงานการประเมินผลกระทบ



๑๘ 
 

 

สิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้การพัฒนาโครงการเกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากร แหล่งโบราณสถานแหล่งโบราณคดี และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
โครงการน้อยที่สุด  

 
 แนวเส้นทางโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกป่างิ้วซึ่ง
เป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ กับทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ และสิ้นสุดโครงการบริเวณจุด
บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๕๓ + ๙๘๐ รวมระยะทางประมาณ ๗.๓๓ กิโลเมตร พ้ืนที่ศึกษา
ครอบคลุมเขตการปกครอง ๔ ต าบล ของอ าเภอเมืองอ่างทอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว 
เทศบาลต าบลศาลาแดง องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดกรวด ทางเลี่ยง
เมืองอ่างทองเป็นทางหลวงแนวใหม่ ออกแบบให้เชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ กับทางหลวง
หมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) มีรูปแบบเป็นทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร แบบแบ่งแยกทิศทางจราจรด้วย
เกาะกลางถนน แบบกดเป็นรอ่ง (Depressed Median) มีจุดตัดที่ทางหลวงสายหลัก จ านวน ๓ แห่ง คือ ๑) 
จุดตัดกับทางแยกป่างิ้ว ๒) จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ และ ๓) จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 
๓๒ (สายเอเชีย) โดยออกแบบเป็นสะพานข้ามทางแยกและทางแยกต่างระดับเพ่ือรองรับการจราจรของรถ
ทางไกล ส าหรับการออกแบบการจัดการจราจรท้องถิ่นจากรูปแบบทางหลวงซึ่งแบ่งแยกทิศทางการจราจร 
ดังนั้น เพ่ือให้การเชื่อมต่อไปมาระหว่างพ้ืนที่ได้สะดวกและปลอดภัย จึงออกแบบเป็นระบบการกลับรถและ
ทางเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทและถนนท้องถิ่นในการสัญจร จ านวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย จุดกลับรถ 
ใต้สะพานข้ามทางแยกป่างิ้ว จุดตัดทางหลวงชนบทสาย อท.๓๐๒๗ จุดกลับรถบริเวณสะพานข้ามหนอง 
ลาดตะเพียน จุดกลับรถบริเวณสะพานข้ามหนองจระเข้คุด จุดทางแยกทางหลวงชนบทสาย อท. ๒๐๓๔ 
และจุดกลับรถบริเวณทางแยกต่างระดับตลาดกรวด  
 



๑๙ 
 

 

 ในด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการศึกษาครอบคลุมทรพัยากรสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน 
ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยได้คัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมน ามาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้น
รายละเอียด EIA ทั้งหมด ๒๕ ปัจจัย และได้ก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญ ดังนี้ ติดตั้งตะข่ายใต้สะพานทั้ง ๘ แห่ง เพ่ือป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ตกหล่นลงสู่แหล่งน้ า ระหว่างก่อสร้างฐานรากและเสาเข็มบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาให้ติดตั้งเสาเหล็กเข็ม
พืดทั้งสองฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยากันไว้ระหว่างการก่อสร้างเพ่ือป้องกันการร่วงหล่นของเศษดินและการ  
ชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ า บริเวณที่มีการเปิดหน้าดินเพ่ือก่อสร้างใกล้กับพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่อ่อนไหว
ด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องท าการฉีดพรมน้ าเป็นประจ าทุกวันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เพ่ือลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง จัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างอย่างมิดชิดเพ่ือป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองและการตกหล่นของเศษวัสดุที่บรรทุก ก าหนดให้มีการติดตั้งก าแพงกันเสียงชั่วคราว
โดยใช้วัสดุเป็นแผ่นเหล็กมีความหนาประมาณ ๐.๖๔ มิลลิเมตร ความสูง ๒.๕ เมตร จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
หมู่ท่ี ๒ บ้านคลองห้วยโพธิ์ หมู่ท่ี ๔ บ้านท้องคุ้ง และหมู่ท่ี ๕ บ้านตลาดกรวด เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียง 
จัดท าแผนการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ ทางแยกป่างิ้ว บริเวณทาง
หลวงหมายเลข ๓๐๙ และจุดตัดถนนท้องถิ่นจ านวน ๔ จุด ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาศึกษาของโครงการ กรม
ทางหลวงได้จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงการ และสื่อสังคม ตลอดจนการเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือและการประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนการด าเนินการปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมได้เสนอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินตามแนวทางที่
ได้มีการศึกษาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕  และส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งกลับมาว่ามีประเด็นที่จะต้องเพ่ิมเติมอีก ๒ ประเด็น คือ เรื่องรายงานผล
การศึกษา EIA ซึ่งทางกรมทางหลวงได้แจ้งไปแล้วว่าสถานะปัจจุบันได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.) อีกครั้งหนึ่ง และเรื่องแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับขอบเขตการปกครองในส่วนของพ้ืนที่
ที่จะท าการเวนคืน ซึ่งกรมทางหลวงได้มกีารประสานกับกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้ตรงกันเสรจ็
สิ้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างท าเรื่องแจ้งกลับไปยัง สลค. ทั้งนี้ ในการด าเนินการของกรมทางหลวงได้
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมาประจ าอยู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้ว และได้ด าเนินการปักหมดุ
เขตทางหลวงในแนวที่ดินท่ีจะด าเนินการเวนคืนแล้วบางส่วน ด าเนินการส ารวจสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ และ
เสนอพิจารณาเห็นชอบบัญชีราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน (สิ่งปลูกสร้าง) จากที่คณะกรรมการ
ปรองดองเวนคืนที่ดิน โดยกรมทางหลวงอนุมัติในหลักการเพ่ือขอเงินจัดสรรงบประมาณบางส่วน ส าหรับ
ที่ดินที่ถูกเวนคืน สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้น จะเข้าสู่กระบวนการน าเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป 

นายสมพงษ์ คงแช่มดี ผู้แทนภาคประชาชน เสนอแนะว่าหากเสนอของบประมาณก้อนเดียวทั้ง
โครงการ ระยะทาง ๗ กิโลเมตร อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติ ขอให้แบ่งงบประมาณก่อสร้างออกเป็นระยะ ๆ 
เช่น ระยะที่หนึ่ง ๒ กิโลเมตร ระยะที่สอง ๓ กิโลเมตร และระยะที่สาม ๒ กิโลเมตร เป็นต้น  



๒๐ 
 

 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า โครงการทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ได้มี
การเตรียมงาน มีการส ารวจความคิดเห็น การพิจารณาศึกษา EIA และศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งมีการ
ออกแบบแปลนแผนผังและทิศทางของถนนเส้นนี้เรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าเป็นโครงการ Big Project ที่จะ
เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนอย่างมาก เห็นควรที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการให้ส าเร็จ  
 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง สอบถามเกี่ยวกบัประเดน็ปัญหาอืน่ ๆ ยัง
มีตกค้างอกีหรือไม ่ที่คดิวา่จะเปน็อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 นายณัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง กล่าวว่า การด าเนินในขณะนี้มีเพียง
ผลการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะลงพ้ืนที่ที่จังหวัด
อ่างทองอีกครั้งหนึ่ง หากผลการพิจารณาผ่านเรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงจะเร่งด าเนินการส่งเรื่องกลับไป
ยัง ครม. พิจารณาอีกครั้งเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณในการเวนคืนฯ ซึ่งถ้าด าเนินการได้จะขอตั้งงบก่อสร้าง
ผูกพัน ๓ ปี พร้อมกับงบประมาณในการเวนคืนเพ่ือพิจารณาไปพร้อมกัน โดยจะเร่งด าเนินการเสนอ
โครงการให้ทันการพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวสรุปว่า คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางได้ลงมาพบกับประชาชนเพ่ือที่จะมาติดตามและรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ และเป็นผู้ประสานในโครงการที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์
ชาติและตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ รู้สึกดีใจที่ได้มารับฟังความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดอ่างทอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน การ
ด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของจังหวัดอ่างทอง และโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจงัหวดั
อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองที่ได้มาร่วมกิจกรรม
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในครั้งนี้ 

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง” (ตามแนบ) 
 กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญ วัดโบสถ์ ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย 
นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพ้ืนที่ติดตามความ
คืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทอง ให้การต้อนรับ และนายณัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง เป็นผู้บรรยายสรุป
โครงการ 
 



๒๑ 
 

 

 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกป่างิ้ว 
ซึ่งเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ กลับทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ และสิ้นสุดโครงการบริเวณจดุ
บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒ กม.๕๓+๙๘๐ รวมระยะทางประมาณ ๗.๐๓๓ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดอ่างทอง ๑ อ าเภอ ๔ ต าบล ๗ หมู่บ้าน โดยได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน 
ได้แก่ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด 
(EIA) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่สูญเสียที่ดิน จ านวน ๓๐๕ ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง ๓๓ 
หลัง มีผู้ได้รับผลกระทบ ๑๔๓ ราย ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่มีความกังวลในเรื่องการเวนคนืที่ดินและต้องการให้
มีการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงทรัพย์สินในที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งแสดงความเป็นห่วง
เกี่ยวกับแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ต้องการให้มีมาตรการควบคุมแรงงานอย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเวนคืน และการจ่ายค่าทดแทนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม 
อีกทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมาประจ าอยู่พ้ืนที่จังหวัดอ่างทองเพ่ือมาชี้แจงท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้ว  
 คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้กรมทางหลวงจัดตั้งทีมมวลชนสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือให้โครงการประสบผลส าเร็จและ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าข้อมูล ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ไปสู่การ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

     ๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๖๕ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๕๐.๘ 
หญิง ๔๘.๒ 
รวม ๑๐๐ 
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 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 
น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
 ๑.๖ 
๑๖.๔ 
๒๑.๓ 
๔๗.๕  
๑๓.๓ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

  - 
  - 

มัธยมศกึษา   -    
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า   ๖.๒ 
ปริญญาตร ี ๒๖.๒ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๖๗.๗ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

 ๑.๕ 
 ๓.๑ 
 ๓.๐ 
๘๖.๒ 
  ๖.๒ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

  ๓๘.๕ 
 ๑๒.๓ 
๑๕.๔ 
๓๐.๘ 
  ๗.๗ 
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 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๙.๔๐ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่
ในระดับมากที่สุด มีจ านวน ๑ ประเด็น คือ ร้อยละ ๘๕ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

อยู่ในระดับมากมีทั้งหมด ๔ ประเด็น ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๗๖.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
๒. ร้อยละ ๗๓.๖ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๓. ร้อยละ ๗๓.๒ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  

ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต  
๔. ร้อยละ ๗๐.๒  รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระดับปานกลาง จ านวน ๑ ประเด็น คือ ร้อยละ ๖๒.๔ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

     ข้อเสนอแนะ   
 ๑. กฎหมายที่มีอยู่นั้นดีอยู่แล้ว แต่การบังคับใช้ไม่มีผลตามที่กฎหมายบังคับ จึงขอให้มีการบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัด 
 ๒. ขอให้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนซึ่งมักถูกร้องเรียนหรือ
ฟ้องร้องจากความไม่พึงพอใจหรือปฏิบัติงานไม่ถูกใจ ไม่ใช่การทุจริตแต่อย่างใด 
 ๓. เป็นโครงการที่ดีที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อคิดเห็นเสนอแนะของประชาชน 
๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๑๐๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม   ๑๓๐ คน  
 - แบ่งออกเปน็  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๓๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารจังหวัด หัวหน้า
ส านักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ชลประทานจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 ๒. ภาคประชาชน เกษตรกร 
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 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุพรรณบุรี (สวท.สุพรรณบุรี) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
เดลินิวส์ 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัด พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          

 

************************* 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๕ 
 

 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดอ่างทอง 

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
----------------------------------------- 

 
 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชมุวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวดัอ่างทอง  

       



๒๖ 
 

 

   
กิจกรรมช่วงบ่าย 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญ วดัโบสถ ์ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง      
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